
รายงานการประชุมสภาคณาจารย ์
สามัญ คร้ังที ่ 10/2559 

วันพุธที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 13.00  - 16.00 น. 
ณ หอ้งประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 

สํานักงานอธิการบดี ศาลายา 
========================= 

 

ผู้มาประชุม 
 1. รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา  ศรีโรจนกลุ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ประธาน 
 2. อาจารย์ ดร.ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร ์ รองประธานฯ คนที่ 1 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ รองประธานฯ คนที่ 2 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ี โตอิ้ม                    คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์ เลขาธิการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปล้ืมปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รองเลขาธกิาร 
 6. รองศาสตราจารย์ พญ.ดวงพร  นะคาพันธุ์ชัย คณะเทคนิคการแพทย์  
 7. อาจารย์ นพ.ธัชพงศ์ งามอุโฆษ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี  
 8. อาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทศันีย์ไตรเทพ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยทุธ  ขจรปรีดานนท ์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิษฐ์ ตรทูัศนวนิท ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 11. ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.วริุณ บุญนุช คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญงิ โควศวนนท ์ คณะพยาบาลศาสตร ์  
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวทิย ์ ลิมาวงษ์ปราณ ี คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
 14. ศาสตราจารย์ พญ.อลิสา  ล้ิมสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี  
 15. อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ ์ โครงการจัดตัง้สถาบันสิทธิมนษุยชนและสันติศึกษา  
 16. อาจารย์ ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์  
 17. อาจารย์ ดร.นันทินี นวลนิม่  คณะกายภาพบําบัด  
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประฤดา  สุริยันต ์ คณะศิลปศาสตร ์  
 19. อาจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  
 21. อาจารย์ ดร.นนทสรวง กลีบผ้ึง  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 22. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ตั้งนพินธ ์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  
 23. อาจารย์ ดร.กรกนก สารภิรมย ์  วิทยาลัยศาสนศึกษา  
 24. รองศาสตราจารย์ นพ.สิงหเ์พ็ชร สุขสมปอง ประธานสภาอาจารย์ศิรริาช  
 25. อาจารย์ ดร.สมชาย บุญเพ็งรกัษ ์  ประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย ์  
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา เจริญสุข ประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์  
 27. รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจติต์ บุญเฉิด ประธานสภาอาจารย์ คณะวทิยาศาสตร์  
 28. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรนนัท์ แกล้วกล้า ประธานสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 
 29. อาจารย์ ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์  ประธานสภาอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์  
 30. อาจารย์ ดร.สรญัญา แก้วประเสริฐ แทนประธานสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
 31. อาจารย์ ดร.บัณฑิต ชาญณรงค์  ประธานสภาอาจารย์ คณะส่ิงแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร ์ 
 32. อาจารย์ ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์  แทนประธานสภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ  
 33. อาจารย์ ดร.ชนากานต์ บญุนุช  ประธานสภาอาจารย์ วทิยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
 34. อาจารย์ ธรรม จตุนาม  ประธานสภาอาจารย์ วทิยาลัยราชสุดา  
 35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอิ่ม ประธานสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์  
 36. อาจารย์ ดร.พินน์นรา โรจน์วิรัตน์  ประธานสภาอาจารย์ วทิยาเขตกาญจนบุร ี  
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ผู้ไม่มาประชุม 
 1. อาจารย์ นพ.ต่อพล วัฒนา  คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
 2. รองศาสตราจารย์ นพ.รวิศ เรืองตระกูล คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
 3. อาจารย์ พรพิมล ล่ิมเจริญ  บัณฑิตวิทยาลัย  
 4. อาจารย์ ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์  สถาบันนวัตกรรมการเรยีนรู ้  
 5. อาจารย์ ดร.ปิยภัสร ธาระวานิช  วิทยาลัยการจดัการ  
 6. อาจารย์ ดร.ชยานันต์ หงษฟ์้า  วิทยาลัยนานาชาติ  
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท.นพ.ภากร จันทนมฎัฐะ ประธานสภาอาจารย์รามาธิบด ี  
 8. อาจารย์ ดร.เจษฎา ธรรมวณิช  ประธานสภาอาจารย์ วทิยาลัยดุริยางคศิลป์  
 

ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ คณะทันตแพทยศาสตร ์  
 

ฝ่ายเลขานุการ 
 1. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 2. นางพัชญา  วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 3. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
  
เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 
 รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล ประธานสภาคณาจารย์ ทําหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 512 วันที่ 21 กันยายน 2559 
  เลขาธิการแจ้งว่า ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 512 วันที่ 21 กันยายน 2559 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.2 สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจํา
มหาวิทยาลัยมหิดล  
  เลขาธิการแจ้งว่า สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการ
ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 15/2559 วันที่ 14 กันยายน 2559 และครั้งที่ 16/2559 วันที่ 28 กันยายน 2559 รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม  ที่ประชุมตั้งข้อสังเกต เรื่องแนวปฏิบัติการใช้เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ ว่าผู้ที่จบการศึกษา
จากต่างประเทศจะต้องทดสอบด้วยหรือไม่ โดยเฉพาะประเทศในแถบอาเซียน  และเรื่องดังกล่าวได้ประกาศใช้หรือยัง  ประธานรับ
จะไปหาข้อมูลและแจ้งให้ทราบต่อไป 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.3 รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก”  
  เลขาธิการแจ้งว่า ตามที่สภาคณาจารย์ได้เสนอช่ือ รองศาสตราจารย์ อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ เข้ารับ
รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” นั้น บัดนี้ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร แจ้งว่า  ได้มีมติอนุมัติให้ รองศาสตราจารย์ 
อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก” ประจําปี 2559 ประเภท อาจารย์
ระดับอุดมศึกษา โดย จะเข้ารับรางวัลฯ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ 
   ที่ประชุม  รับทราบและแสดงความยินดี 
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1.4 การเลือกต้ังซ่อมสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงาน  
  เลขาธิการแจ้งว่า ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน วรสิริอมร สมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วน
งานของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เกษียณอายุงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ทําให้ต้องพ้นจากสมาชิกสภา
คณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงานของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ตามข้อ 15(1) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย 
สภาคณาจารย์ พ.ศ. 2553 ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มีคําส่ังแต่งตั้งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นผู้ดําเนินการ
เลือกตั้งซ่อมฯ ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังที่ 9/2559 ประชุมเม่ือวันที่ 7 กันยายน 2559   
 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 9/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 
2559  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 
 3.1 การรายงานผลการดําเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์ใน
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

 3.1.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองการขอตําแหน่งทาง
วิชาการ  

   ศาสตราจารย์ พญ.อลิสา ล้ิมสุวรรณ ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้แทนสภา
คณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองการขอตําแหน่งทางวิชาการ แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

3.1.2 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้แทนสภา
คณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย สรุปสาระสําคัญดังนี้ 
     1. มหาวิทยาลัยจะจัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจําปี 2559 ระหว่างวันที่ 4-5 
พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
     2. ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Asean University 
Netwok จะจัดงาน Educational Forum กับ Speaker Contest ผนวกกับ SAN Student Associate Network 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
                    3.1.3 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ และผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งว่า ไม่มีการประชุม  
   ที่ประชุม  รับทราบ 

3.1.4 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจาํมหาวิทยาลัยมหิดล  
 อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559   สาระสําคัญ มี 2 เรื่องดังนี้ 
 1. ร้องเรียนผู้บังคับบัญชาดําเนินการล่าช้า เนื่องจากได้รับทุนมา แต่ไม่สามารถเบิกเงินได้ เหตุผล
ที่ผู้บังคับบัญชาไม่อนุมัติเบิกจ่ายเน่ืองจากหลักฐานการเบิกเงิน หรือใบเสร็จไม่ถูกต้อง 



 
 

 
 

4

 2. เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินมาปรากฏว่ามีเงินเกิน แต่ไม่แจ้งส่วนงานนําเงินมาเป็นของตนเอง  
มหาวิทยาลัยจึงมีคําส่ังให้ออก  คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ เห็นชอบตามคําส่ังมหาวิทยาลัย 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

3.1.5 คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
 เลขาธิการแจ้งว่า ตามท่ีมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ หาข้อมูลเร่ืองกรรมการฯ 3 ชุด ยังไม่จัดประชุม 
นั้น  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดําเนินการหาข้อมูลแล้ว สรุปดังนี ้
 1. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย จะมีการทําคําสั่งแต่งต้ังกรรมการชุดใหม่ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 2. ประธานท่ีปรึกษาอาคารชุดพักอาศัย ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว มีการร่างข้อบังคับฉบับใหม่ และจะมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการชุดใหม่ ขณะนี้ร่างข้อบังคับฯ อยู่ท่ีรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและแผนงาน 
 3. คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีการประชุมปลายเดือน
ตุลาคม 2559 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ เสนอว่า หากมีการยกเลิกคําสั่งแต่งต้ังกรรมการ
มหาวิทยาลัย สมควรแจ้งให้กรรมการทราบ ประธานให้ความเห็นว่า มหาวิทยาลัยมีการแต่งต้ังกรรมการจํานวนมาก เม่ือหมดวาระ หรือ
ครบกําหนดเวลาในคําสั่ง ถือว่าหมดหน้าท่ีไปโดยปริยาย เม่ือมีการตั้งกรรมการชุดใหม่ คําสั่งเดิมก็จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ โดยท่ัวไปจะไม่
มีการแจ้ง นอกจากมีบางชุดท่ีเห็นว่ายังไม่มีการเรียกประชุมก็สามารถติดตามสอบถามได้ 
 อาจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ แสดงความคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัยน่าจะมีการจัดทําสถิติเพ่ือใช้ในการ
ติดตามกรรมการชุดต่างๆ ว่าแต่ละชุดมีประโยชน์ต่อการบริหารมหาวิทยาลัยหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ควรยุบและยกเลิกระเบียบหรือข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง 
 สําหรับคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้ฯ ข้อบังคับฯ กําหนดให้ประชุมปีละ 2 คร้ัง หาก
ไม่มีการเรียกประชุมจะผิดข้อบังคับฯ หรือไม่ และควรมีการกําหนดวัน เวลาท่ีชัดเจน เพ่ือให้ขบวนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

   ที่ประชุม  รับทราบ 
3.1.6 คณะกรรมการดําเนินงานสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ลิมาวงษ์ปราณี ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการดําเนินงาน

สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า จะมีการประชุมครั้งต่อไปเดือนพฤศจิกายน 2559 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

3.1.7 คณะกรรมการดําเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาจสมิติ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการดําเนินงานบริหารจัดการ

ระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้สรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2559 เม่ือวันที่ 14 
กันยายน 2559 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์ ตั้งข้อสังเกตเรื่อง นโยบายการดับไฟฟ้าในหน่วยงาน
ในศาลายา โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในเวลา 12.00-13.00 น. ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของ
เดือน นั้น   เมื่อถึงเวลา 13.00 น.เปิดไฟฟ้าพร้อมกันในเวลาเดียวกันทั้งหมด จะเกิด Demand Charge จึงขอฝากเสนอกอง
กายภาพและส่ิงแวดล้อม เพื่อพิจารณา 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

     3.1.8 คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประฤดา สุริยันต์ เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิ

บาล แจ้งว่า ตามที่สภาคณาจารย์ทําหนังสือถึงประธานสภาอาจารย์ส่วนงานและสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงาน 
เพื่อขอให้รวบรวมประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผู้ช่วยอาจารย์ โดยขอให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 28 กันยายน 2559 ขณะนี้ได้รับข้อมูลจาก 
4 ส่วนงาน ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และวิทยาลัยราชสุดา เหลือ
อีก 20 ส่วนงาน ยังไม่ได้ส่งข้อมูล จึงขอความร่วมมือจากส่วนงานที่เหลือส่งข้อมูลภายในเดือนตุลาคม 2559 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
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 3.1.9 คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง โควศวนนท์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้า

อาจารย์และบุคลากร แจ้งว่า คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการสัมภาษณ์ผู้ได้รับการเสนอชื่อ และบุคลากรในส่วนงานที่ผ่านการ
คัดเลือกรอบแรกเสร็จแล้ว 6 ส่วนงาน ยังเหลืออีก 1 ส่วนงาน หลังจากน้ันจะมีการประชุมเพื่อคัดเลือกรอบสุดท้าย โดยกําหนด
เป็นวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

3.1.10 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า 

ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับเดือนกันยายน 2559 ศาสตราจารย์ พญ.อลิสา ล้ิมสุวรรณ เป็นบรรณาธิการ ศาสตราจารย์ พญ.อลิสา 
ล้ิมสุวรรณ แจ้งว่า ในเล่มมีเนื้อหา 2 เรื่อง คือ เรื่อง มะเร็ง  โดย รองศาสตราจารย์ อธิป ลิขิตลิลิต และ เรื่อง การจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยในทศวรรษหน้า  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จงดี โตอิ้ม คาดว่าข่าวสภาคณาจารย์จะออกได้ตามเวลาที่กําหนดไว้ 

   ที่ประชุม  รับทราบ 
3.1.11 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  

 ประธานแจ้งว่า มีหนังสือร้องเรียน 1 ฉบับ ไม่มีผู้ลงนาม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา   

 4.1 การแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ.2553 
  ประธานแจ้งว่า ตามที่สภาคณาจารย์เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
สภาคณาจารย์ พ.ศ.2553 ให้มีความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ผู้อํานวยการกองกฎหมาย
ได้ดําเนินการยกร่างและเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ 17/2559 เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2559 และครั้งที่ 18/2559 วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 กองกฎหมายจึงส่งมติที่ประชุมและร่างข้อบังคับมายังสภา
คณาจารย์เพื่อพิจารณาอีกครั้ง  ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแล้วมีการแก้ไขดังนี้ 
   1. ตัดคําว่า “ในวาระใหม่ตั้งแต่” ออก แล้วเติมคําว่า ณ หน้า วันที่ 6 พฤศจิกายน 
  2. ตดัคําว่า “และข้อ 28” ออก  
  
                                                     (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหดิล 

ว่าด้วยสภาคณาจารย์ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... 
.................................... 

 
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ ให้มีความชัดเจนและสามารถ
นําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๔(๒) และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ สภา
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่......... เมื่อวันที่...................... จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....” 
 ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้ อ  ๓   ให้ ยก เลิ กความในข้ อ  ๒๗   ข้ อ  ๒๘  และข้ อ  ๒๙  ของข้ อ บั ง คับมหาวิ ทยา ลั ยมหิ ดล  ว่ าด้ วย 
สภาคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ ๒๗ ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเรียกประชุมผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทน
ส่วนงานและสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไปในวาระใหม่ และประธานสภาอาจารย์ที่เป็นสมาชิกประเภทผู้แทนส่วนงาน
ที่จะดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาคณาจารย์ในวาระใหม่ตั้งแต่  ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายนของปีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ 



 
 

 
 

6

เพื่อเลือกประธาน รองประธาน และเลขาธิการ   ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับเลือกตั้งตาม  
ข้อ ๒๖ 
  ข้อ ๒๘ ในการประชุมตามข้อ ๒๗ ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมชั่วคราว 
 ข้อ ๒๙ การเลือกตั้งตามข้อ ๒๗ และข้อ ๒๘ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนลับ โดยผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งต้องเป็นผู้เข้าร่วม
ประชุมและอยู่ในที่ประชุม ทั้งนี้   ประธานต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมดที่
เข้าประชุม 
 ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งตามวรรคแรก ต้องเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและอยู่ในที่ประชุมเท่านั้น หากมีการมอบหมายให้
เข้าประชุมแทน ให้ทําได้เฉพาะตําแหน่งประธานสภาอาจารย์ของส่วนงานโดยมีหนังสือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อ
ประธานในที่ประชุม 
 ให้มหาวิทยา ลัยประกาศผลการ เลื อกตั้ งประธาน  รองประธาน  และเลขาธิ การภายในเจ็ ดวันนับแต่ 
วันถัดจากวันประชุมตามข้อ ๒๗” 
      ประกาศ  ณ วันที่.......................................... 
               (........................................................................) 
              นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
  
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ   ประธานจะได้เสนอกองกฎหมายเพื่อดําเนินการต่อไป 
 

 4.2 เงินสนับสนุนการดําเนินงานของสภาคณาจารย์/สภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้งว่า ตามที่ นพ.บุญ วนาสิน ได้บริจาคเงินสนับสนุนการดําเนินงานสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 200,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในกิจการสภาคณาจารย์ ซึ่งเงินดังกล่าวอยู่ในทุน 
Mahidol University Faculty Senate มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล และเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
กุลณสรรค์ สายขุน ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย จํานวน 100,000 
บาท โดยอ้างว่า นพ.บุญ วนาสิน ได้ให้ความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยด้วย 
  ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง มีมติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลณสรรค์ สายขุน ทํา
หนังสือถึง นพ.บุญ วนาสิน ซึ่งเป็นเจ้าของเงินบริจาคดังกล่าว ให้ทําหนังสือถึงประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอให้แบ่งเงิน
ให้สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จํานวน 100,000 บาท 
  ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่า เนื่องจากประธานไม่สามารถเบิกเงินออกจากมูลนิธิได้ด้วยตนเอง การเบิกเงิน
จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมูลนิธิฯ เท่านั้น 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 4.3 แนวทางพิจารณากําหนดระยะเวลาการจ้าง/การทําสัญญาจ้าง ของพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ 
  ประธานแจ้งว่า กบค. ได้มีการพิจารณาทบทวนการกําหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประกอบกับนโยบายของฝ่ายบริหาร ที่ประสงค์ให้มีการเช่ือมโยงสัญญาจ้างกับการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ 
เพื่อให้บุคลากรตําแหน่งประเภทวิชาการเสนอขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
ความก้าวหน้าและความมั่นคงของอาจารย์ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จึงเสนอให้สมาชิก
สํารวจความคิดเห็นจากอาจารย์ในส่วนงานของตนเอง หากมีข้อเสนอแนะ ขอให้ส่งที่ฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์ภายในวันที่ 21 
ตุลาคม 2559 เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่นๆ   

 5.1 การไม่หยุดรถตรงทางม้าลาย 
  อาจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ สอบถามความคืบหน้าตามที่เคยเสนอเรื่องการไม่หยุดรถตรงทางม้าลายใน

มหาวิทยาลัย เน่ืองด้วยปัจจุบันมีรถหลายประเภทผ่านเข้า-ออกในมหาวิทยาลัยเป็นจํานวนมาก สังเกตพบว่า ผู้ขับขี่รถยนต์หลาย
คนมิได้หยุดรถเพื่อให้คนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง  และเห็นสมควรแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยได้รับรู้ประเด็นดังกล่าว
เพื่อหาแนวทางป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งรณรงค์ให้ผู้ขับขี่  ทั้งนักศึกษา และบุคลากรได้ตระหนักรู้และมีจิตสํานึก
ในวินัยจราจรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ประชุมได้มีการระดมสมอง และพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาดังกล่าว ได้
ข้อสรุปเสนอแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาหาแนวทางและดําเนินการต่อไป ดังนี้  

 1. ปรับปรุงทางม้าลายให้เห็นเด่นชัดขึ้น โดยอาจทําเป็นเนินหลังเต่า เพื่อให้รถชะลอความเร็วและหยุดรถ
ให้ผู้ข้ามถนน  ทั้งนี้ขนาดความกว้างของทางม้าลายควรกว้างพอที่จะให้ผู้ข้ามถนนซึ่งเป็นผู้พิการเดินผ่านได้อย่างปลอดภัย  หรือ
อาจติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางม้าลายประกอบด้วย 

 2. ส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมด้านการจราจร (ซึ่งสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0) โดยอาจจัดใน
รูปแบบการเสนอและจัดทําโครงการ ทั้งจากนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 3. จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมจิตสํานึก และวินัยจราจรอย่างต่อเนื่อง โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมในทุก
ภาคส่วน 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ประธานจะได้ดําเนินการเสนอต่อไป 
 

 5.2 ตําแหน่งประธานสภาอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ ประธานสภาอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ แจ้งว่า ได้รับ
การทาบทามเป็นผู้บริหารของคณะทันตแพทยศาสตร์ ทําให้สมาชิกภาพส้ินสุดลงตามข้อ 15(7) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ.2553 ในวันนี้จึงมาขอบคุณสมาชิกที่ได้ร่วมงานกันมา ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์จะดําเนินการเลือกตั้ง
ประธานสภาอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์คนใหม่ต่อไป 
   มติที่ประชุม  รับทราบและแสดงความยินดี 
 

 5.3 กําหนดการประชุมสภาคณาจารย์ คร้ังต่อไป 
   ที่ประชุมกําหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 11/2559 วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-
16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี ศาลายา 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 

 
 

                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอ้ิม                          นางสาวสุจิรา  สอนสม 
            ผู้ตรวจรายงานการการประชุม                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

 


